

รัฐบาลอัดยาแรง ฟื้นประเทศรอบใหม่

การวางแผน ของถูก

รัฐเร่งออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบใหม่ หอสมุด 4 มาตรการลดภาระหนี้ ออมสิน พักหนี้ 3-6 เดือนในพื้นที่สีแดง เกษตรกรเร่งอัปเดตทะเบียนเกษตรกร ก่อนผูกเยียวยา รอบ 2 พาณิชย์เตรียมคาราวานสินค้าราคาถูกลง

การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่มีจุดศูนย์กลางจาก

ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะกระจายไป 56 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ต้องประกาศจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง

ต่อหน้า 11



แม้จะไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เหมือนการระดมรอบแรกเมื่อกลางปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อการค้าปลีกและการทำมาหากิน จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการเยียวยา โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สั่งการให้

เตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- อัปเดตการขึ้นทะเบียนเกษตรกร



กระทรวงพาณิชย์

- โครงการธงฟ้าสู้ภัยโควิด-19
- โครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน
- โครงการแลกเปลี่ยนการค้าเกษตรกร



กสทช.

- แนวทางสนับสนุนการทำงานที่บ้าน



ธอส.

- ออก 4 มาตรการพักชำระหนี้ถึง ก.ค.64



ออมสิน

- พักชำระหนี้ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด



ธอส. INFO GRAPHIC

กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เหมาะสมต่อไป

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไป แต่ยังไม่สรุปในรายละเอียดว่าจะ

เป็นรูปแบบไหนบ้าง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ออตราสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้อนุมัติต่ออายุมาตรการ

พักชำระหนี้ ลูกหนี้เดิม 9 หมื่นล้านบาทที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคมนี้ ออกไปอีก 3 เดือนหรือภายในเดือนเมษายน แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงจะออกมาตรการให้ครอบคลุมทั้งลูกหนี้เดิมที่อยู่ระหว่างพักหนี้อยู่แล้ว และลูกหนี้ใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงจะออกมาตรการเพิ่ม

เดิมอีก 4 มาตรการ ให้ลูกหนี้สามารถเลือกชำระหนี้ได้ตามกำลังความสามารถแทนการจ่ายต่างงวดตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อลดภาระของเงินงวดปกติ โดยจะมีทั้งเลือกชำระ 25% หรือ 50% 75% โดยจะตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อไม่เป็นภาระดอกเบี้ยในอนาคต โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด เพื่อเสนอบอร์ดในสัปดาห์หน้า

ด้านนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสินกล่าวว่า ธนาคารได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในจังหวัดพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดตามคำสั่งศบค. ซึ่งมีลูกค้าสินเชื่อเกินกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อ 6.7 แสนล้านบาท โดยจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมนี้

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นายทะเบียนเกษตรกรและในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีความมาตรการเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 แต่ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมความพร้อมอัปเดตการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จากฐานเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า 7.5 ล้านคน โดยจะมีการเรียกประชุม 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, การยางแห่งประเทศไทย (กยท.), กรมประมง, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และกรมสรรพสามิต เป็นต้น ทั้งนี้ตัวเลขที่ชัดเจนรอบนี้จะเป็นเท่าใดนั้น คาดในวันที่ 11 มกราคมนี้จะทราบผล

สำหรับการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ปี 2563 มีเกษตรกร 7.56 ล้านรายได้รับเงินเยียวยารายละ 15,000 บาท โดย ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มี.ย.-ส.ค.) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1.13 แสนล้านบาท

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ยังไม่มีมาตรการเชิงนโยบายของกระทรวงฯ ที่จะเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่มีมาตรการที่ขอความร่วมมือให้ทุกโรงงานอุตสาหกรรมคุมเข้มเรื่องโควิด-19 ล่าสุดกระทรวงพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมติดปัญหา หรือสะดุด โดยต้องดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับโควิด-19

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า อยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปเรื่องมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กระทรวงอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถึงเรื่องของการเยียวยาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หลังจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว แม้จะยังทำไม่ได้ในช่วงนี้ แต่ก็ต้องหารือถึงแผนเตรียมความพร้อมในสัปดาห์ต่อไปว่าหลังโควิดคลี่คลายเมื่อมีวัคซีนเข้ามา จะมีมาตรการใดบ้าง ที่จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติและส่งเสริมการเดินทางเที่ยว

ในประเทศ เพื่อให้พร้อมเดินทางต่อไปได้ทันที

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กระทรวงอยู่ระหว่างหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งคาดว่าจะไม่แตกต่างมาตรการหรือโครงการเดิมที่กระทรวงเคยทำ เช่น โครงการให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก อย่าง โครงการธงฟ้าสู้ภัยโควิด-19 รวมถึงโครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนที่ร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ผู้ผลิต ในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาสูงสุดกว่า 80% และโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตร ซึ่งคาดว่า มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ที่ชัดเจนน่าจะออกมาเร็ว ๆ นี้ ●

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 10 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14501

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 32.38 Ad Value: 29,142

PRValue (x3): 87,426

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: ไอ้โม่งยังไม่ยอมรามือ



ไอ้โม่งยังไม่ยอมรามือ

■ ยังไม่เลิกง่ายๆ สำหรับขบวนการจ้องล้มกระบวนกรสรรหา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.)ชุดใหม่... ที่คนใกล้ชิดรัฐบาลพยายามใช้วิชามาร ใช้ทุกวิถีทางซื้อเวลา หวังให้ผู้ใกล้ชิดกับรัฐบาล ซึ่งถูกวางตัวให้เป็นประธานกสทช. แต่คุณสมบัติขัดต่อการเป็น บอร์ดกสทช. เนื่องจากปัจจุบันเป็นกรรมการขององค์การรัฐวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นผู้บริหารใบอนุญาตประเภทที่ 3 ของ กสทช....แม้ว่า ที่ผ่านมาผู้มีอำนาจของฝ่ายบริหารไม่สามารถจะใช้มติของคณะรัฐมนตรีเพื่อล้มกระบวนกรสรรหา บอร์ด กสทช.ได้ เพราะเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารแทรกแซงองค์การอิสระซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ...จึงได้เปลี่ยนแผนวิธีการสรรหาการสรรหากสทช.โดยใช้อำนาจของวุฒิสภา ให้รับลงมติให้รับกฎหมายฉบับใหม่ให้ผ่านโดยเร็ว...เพื่อเป็นข้ออ้างให้ล้มกระบวนกรสรรหาแล้วให้บอร์ดชุดเดิมรักษาการออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ คณะของตัวเอง พ้นเดือนใบว่าต้องเว้นวรรคอย่างน้อย 1 ปี จากนั้นจะสมัครได้ตาม พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่...

วิจารณ์กันหนักว่าตอนนี้ ผู้มีอำนาจของฝ่ายบริหาร วิ่งประสานกับ สว. บางคน ให้รับร่าง พ.ร.บ.กสทช. เข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญอย่างเร่งรีบ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 และนัด 8 สว. ผู้เตรียมแปรญัตติ เคลียร์ในชั้นประชุมเพื่อให้วุฒิสภารับร่าง พ.ร.บ. กสทช. โดยไม่ต้องมีการแปรญัตติใดๆ แม้ว่าจะมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญซึ่ง สว.หลายท่านได้อภิปรายในการประชุมสภาแล้วไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับร่างของ สส.อยู่หลายประเด็น ทั้งนี้วุฒิสภา ลงมติรับหลักการแห่งร่าง พ.ร.บ.กสทช. ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ แม้จะลงมติรับ แต่ในสาระยังมีข้อขัดแย้ง ที่ส่อแว่วว่า จะไม่ยอมเห็นชอบเนื้อหา เพราะมีจุดอ่อนที่อาจทำให้เกิดปัญหา การประชุมวุฒิสภาช่วงเย็น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 วาระพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ.... หรือ พ.ร.บ.กสทช. ซึ่งเป็นกรพิจารณาต่อจากที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่านการพิจารณา แม้ว่าวุฒิสภา จะลงมติรับหลักการ ด้วยเสียง 159 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงและงดออก

เสียง 3 เสียง แต่ในรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.กสทช. นั้นมีข้อกังขาจากสว. อย่างน้อย 3 ประเด็นหลักๆ คือ 1. สเปกของ “กรรมการ กสทช.” ทั้ง 7 คน ที่ 4 ใน 7 กำหนดให้มาจาก ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1 คน, ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 1 คน, ด้านอื่นๆ 2 คน ซึ่ง พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (ไอซีที) ที่วุฒิสภามอบหมายให้ศึกษา อภิปรายในข้อสังเกตว่า “ เปิดช่องให้ กรรมการสรรหาพิจารณาไม่รอบคอบ ไม่ต้องแท้ และเสนอให้ปรับ คุณสมบัติใน 4 กสทช. นั้นมาจาก 6 ด้าน คือ ด้านดาวเทียม, ด้านสื่อสาธารณะ, ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค, ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ด้านกฎหมายมหาชน และ ด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ หากกรรมการ กสทช.,ไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย การเจรจา ต่อรอง ด้านคลื่นความถี่ ดาวเทียม กฎหมายระบบเทคโนโลยี อาจเสียเปรียบเอกชน ขณะที่ด้านเศรษฐศาสตร์นั้น จำเป็น เพราะการนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติชาติต้องอยู่เรื่องคุ้มค่าการให้ประโยชน์กับประชาชน ผู้รับบริการมากที่สุด”

พ.ร.บ.กสทช. ปี 2553 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้ 7 ด้าน แต่ร่างที่สภาแก้ไขและตัดออก ทั้ง ด้านวิศวกรรม, ด้านเศรษฐศาสตร์, ด้านกฎหมาย และแก้ไขและกำหนดให้ว่าเป็นด้านอื่นๆ ...ซึ่งอาจจะเปิดช่องให้ชนผู้มีพรรคการเมือง, นายทุนบริษัทโทรคมนาคมเข้ามา และเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวง...

ย้ำว่า...“หากกรรมการกสทช. ไม่มีความรู้ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย การเจรจา ต่อรอง ด้านคลื่นความถี่ ดาวเทียม กฎหมายระบบเทคโนโลยี อาจเสียเปรียบเอกชน ขณะที่ด้านเศรษฐศาสตร์นั้น จำเป็น เพราะการนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติชาติต้องอยู่เรื่องคุ้มค่าการให้ประโยชน์กับประชาชน ผู้รับบริการ มากที่สุด”...ถึงตรงนี้...ก็ต้องรอดูสำนักของ...ของ สว. ว่า จะยอมปล่อยให้ผ่าน ใ้ร่างพ.ร.บ.กสทช.ฉบับร่างของ สส.ผ่านโดยมิได้มีการแปรญัตติในทุกประเด็นที่ยังเป็นปัญหาเพื่อล้มกระบวนกรสรรหาที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หรือไม่...เพราะผลที่ตามมานอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อกิจการกระจายเสียง กิจการการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ...ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น สว. ...คงจะเป็นดังสมณานามที่สื่อสภามอบให้ไว้...

พงษ์พันธุ์